



## Chương trình Trợ cấp Mainstream & Trợ cấp Phối hợp cho Người lớn và Gia đình: Giấy cho phép Tiết lộ Thông tin Bảo mật

**Chương trình Trợ cấp Chính thống (Mainstream Voucher Program)** trợ cấp tiền thuê nhà cho những người khuyết tật chưa đến tuổi cao niên để họ có thể sống trong cộng đồng của mình thay vì các viện nuôi dưỡng. Chương trình Home Forward gần đây đã cấp 99 trong số các khoản trợ cấp này.

**Chương trình Trợ cấp Phối hợp cho Người lớn và Gia đình** là một mạng lưới các tổ chức và cơ quan phi lợi nhuận ở hạt Multnomah, chuyên điều phối trợ cấp nhà ở và các dịch vụ hỗ trợ cho các cá nhân và gia đình. Mạng này đang hợp tác với Home Forward để giúp những người hưởng Trợ cấp Chính thống đạt tới thành công. danh sách đầy đủ các tổ chức đối tác có thể được tìm thấy ở mặt sau của mẫu này và trực tuyến tại [www.ahomeforeveryone.net/coordinatedaccess](http://www.ahomeforeveryone.net/coordinatedaccess).

**Chương trình Trợ cấp Chính thống & Trợ cấp Phối hợp cho Người lớn và Gia đình: Giấy cho phép Tiết lộ Thông tin Bảo mật** cho phép Home Forward trao đổi thông tin với các tổ chức đối tác này. Giấy phép này nhằm giảm bớt các rào cản và cho phép việc phối hợp các dịch vụ trong mạng lưới. Mọi thông tin được chia sẻ giữa các bên đối tác này sẽ không được tiết lộ cho các bên khác mà khi không có giấy phép bổ sung từ quý vị.

**Việc điền đơn này là không bắt buộc.** Việc từ chối ký đơn này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng hội đủ tiêu chuẩn hoặc tham gia Chương trình Trợ cấp Chính thống của quý vị. Nếu quý vị quyết định ký *Chương trình Trợ cấp Chính thống & Trợ cấp Phối hợp cho Người lớn và Gia đình: Giấy cho phép Tiết lộ Thông tin Bảo mật*, xin vui lòng liệt kê họ tên và ngày sinh của tất cả các thành viên trong gia đình.

If you need assistance or an interpreter to complete this form, inform staff or call the telephone number listed below.

Si necesita asistencia o un intérprete para completar este formulario, comuníquese al personal o llame al teléfono que ve más abajo.

Если вам нужна помощь или переводчик для заполнения формы, сообщите нашим сотрудникам или позвоните по указанному ниже телефону.

Nếu bạn cần giúp đỡ hoặc một thông dịch viên để điền hoàn chỉnh đơn này, hãy thông báo cho nhân viên hoặc gọi theo số điện thoại dưới đây.